

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว <small>(เสนอโดยชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2)</small>	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย	- งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. - งานก่อสร้างบันไดทางลงท่าไม้ 9 จุด - งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง - งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมยาว 105 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	24,000,000 (งบเทศบาล)				- สวนสาธารณะหนองบัวได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามจำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย	- สำนักการช่าง
46	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะห้วยม่วง <small>(เสนอโดยชุมชนบริเวณบึงอูขะมา 1)</small>	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย	- ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ม. - ก่อสร้างทางเท้า คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ม. - ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ยาวรวม 560 ม. - ก่อสร้างบันไดทางลงท่าไม้ความยาวไม่น้อยกว่า 220 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	42,200,000 (งบเทศบาล)				- สวนสาธารณะห้วยม่วงได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามจำนวน 1 แห่ง	- ประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย	- สำนักการช่าง
47	โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	- เพื่อดูแลบำรุงและรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน	- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ได้แก่ สวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะหนองบัว	5,760,000 (งบเทศบาล)				- สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามจำนวน 3 แห่ง	- สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน	- สำนักการช่าง